

Số: /KH-UBND

P. Trương Quang Trọng, ngày tháng 3 năm 2023

## KẾ HOẠCH

### Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn phường năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BCĐ138, ngày 21/3/2023 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố Quảng Ngãi về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi năm 2023. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) phường Trương Quang Trọng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo 138 phường) xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2023 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

##### 1. Mục đích

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động và khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng trong tình hình mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng, góp phần giữ vững chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Tập trung nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân khi tham gia trên không gian mạng nhận biết, phân biệt đúng - sai, tốt xấu, để tự "tẩy chay", "nói không" với tài liệu xấu, độc hại. Phát hiện, tố giác những hành vi lợi dụng không gian mạng để cổ xúy, đăng tải, tán phát tài liệu gây phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc...

Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và trên không gian mạng nói riêng. Khơi dậy lòng yêu nước, ý thức chính trị, ý thức cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân khi tham gia trên không gian mạng, không bị tác động ảnh hưởng, hoang mang dao động trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và đối tượng xấu.

##### 2. Yêu cầu

Việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng phải được tổ chức thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, bền vững; đối tượng, nội dung phù hợp, phong phú, thiết thực, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục từ cấp tỉnh đến cấp xã và gắn kết

chặt chẽ với các phong trào khác do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng**

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là Luật An ninh Quốc gia, Luật An ninh mạng, Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/W, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ ANTQ trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/ 2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên thực hiện thường xuyên trong chương trình công tác hằng năm. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng, kịp thời ứng phó với những nguy cơ tấn công, phá hoại từ không gian mạng. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác bảo đảm an toàn an ninh mạng, khơi dậy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng rộng khắp và bền vững, tạo sức “đề kháng” đủ mạnh trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, kích động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu.

Cơ quan thực hiện: Thành viên Ban chỉ đạo 138 phường.

Thời gian thực hiện. Thường xuyên từ nay đến hết năm 2023.

### **2. Xây dựng nội dung, hình thức hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật có liên quan về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng**

Tổ chức tuyên truyền đa dạng, phong phú với nhiều hình thức, phù hợp với đặc thù từng đối tượng Lựa chọn nội dung trọng tâm, cốt lõi để hướng dẫn, tuyên truyền; bám sát các văn bản của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật có liên quan đến bảo đảm an toàn trên không gian mạng; tài liệu Hội thảo chuyên đề: “Sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh trong học sinh, sinh viên”, “Xây dựng môi trường mạng xã hội an toàn, trong sạch” và tài liệu Tọa đàm chủ đề

Mạng xã hội - Mặt trận tư tưởng mới" để làm cẩm nang tuyên truyền các fanpage "Cờ đỏ Trương Quang Trọng".

Cơ quan thực hiện: Thành viên Ban chỉ đạo 138 phường.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên từ nay đến hết năm 2023.

### **3. Nghiên cứu ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên không gian mạng, kết hợp với tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài...)**

Tận dụng công nghệ thông tin (mạng xã hội, trang thông tin điện tử, công nghệ thông tin điện tử...) để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức về chính trị, cảnh giác trước những nguy cơ, thách thức mới trên không gian mạng. Chỉ đạo Bộ phận Văn hóa thông tin phường phối hợp với Công an phường xây dựng các bài viết phục vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ quan chủ trì: Bộ phận Văn hóa thông tin phường.

Cơ quan phối hợp: Công an phường.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên từ nay đến hết năm 2023.

### **4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng**

Trong năm 2023, phối hợp với Công an thành phố nếu đơn vị được chọn là một trong số những cơ quan, đơn vị để tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chủ động đề ra các nội dung, giải pháp hữu hiệu, thiết thực trong phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng như: <sup>(1)</sup>Phương án, biện pháp bảo vệ an toàn, an ninh mạng trước khi triển khai nội dung công tác liên quan đến môi trường internet; <sup>(2)</sup>Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các loại hình dịch vụ viễn thông, internet theo sự phát triển của khoa học - công nghệ, giải pháp hữu hiệu về quản lý, ngăn chặn các loại hình thông tin trên mạng, nhất là các mạng xã hội, trang thông tin điện tử, blog có nội dung xấu, độc hại, tin nhắn rác; <sup>(3)</sup>Quản lý chặt chẽ dịch vụ Internet; <sup>(4)</sup>Xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng và khi tham gia hoạt động dịch vụ trên môi trường internet; <sup>(5)</sup>Kế hoạch, nội dung tuyên truyền, kịp thời định hướng để báo chí tuyên truyền hiệu quả, cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các sự kiện phức tạp, nhạy cảm, nhất là các sự kiện được dư luận quan tâm; <sup>(6)</sup>Xây dựng quy chuẩn văn hóa của những người đưa thông tin lên mạng như: không đưa tin thất thiệt, thông tin không rõ nguồn gốc lên mạng; <sup>(7)</sup>Kế hoạch, giải pháp chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, phá hoại tư tưởng, tích cực góp phần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Cơ quan chủ trì: Công an thành phố.

Cơ quan phối hợp: UBND phường Trương Quang Trọng.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên từ nay đến hết năm 2023.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Công an phường Trương Quang Trọng là cơ quan thường trực chủ trì, phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc tình hình, kịp thời, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức thực hiện.

2. Chế độ thông tin báo cáo: định kỳ 6 tháng (trước ngày 05/5/2023); 01 năm (trước ngày 05/11/2023) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này cho Ban chỉ đạo 138 thành phố (*qua Đội XDPT BVANTQ - Công an thành phố*) để tập hợp, báo cáo đúng quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng trên địa bàn phường năm 2023. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND thành phố;
- BCĐ 138 thành phố;
- TT ĐU, HĐND phường;
- MTTQ và các đoàn thể phường;
- Các cơ quan thuộc UBND phường;
- Lưu: VT, CA.

**CHỦ TỊCH**

**Trương Thanh Thảo**